



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 576 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี จาก 2.00% เป็น 2.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที
- กกร. ยังคงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 66 ไว้ตามเดิม พร้อมแสดงความเป็นห่วงว่าความล่าช้าในการตั้งรัฐบาล และปัญหาภัยแล้งรุนแรงจะฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยในปี 66 ให้เติบโตต่ำลง
- ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ในไตรมาสที่ 2/66 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 54.1
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 66

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี จาก 2.00% เป็น 2.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ในขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัวในระยะสั้น ส่วนหนึ่งตามเศรษฐกิจจีน และวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัวได้ช้า แต่คาดว่าจะปรับดีขึ้นในระยะข้างหน้า สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ทั้งจากภาคการส่งออกสินค้าที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ยังคงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 66 ไว้ตามเดิม โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) จะอยู่ที่ 3-3.5% การส่งออกจะหดตัว -2 ถึง 0% และอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบ 2.2-2.7% พร้อมกันนี้ที่ประชุม กกร. ยังแสดงความกังวลต่อความล่าช้าในการตั้งรัฐบาล ความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นมากกว่าที่เคยคาด เนื่องจากเมื่อพิจารณาปริมาณน้ำในเขื่อนใช้การได้ ณ เดือน ก.ค. 66 พบว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระดับวิกฤติ โดย กกร. ประเมินว่าภัยแล้งปี 66 อาจสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง 5.3 หมื่นล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ในไตรมาสที่ 2/66 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 54.1** จากระดับ 54.0 ในไตรมาสแรก และยังคงอยู่ในระดับเชื่อมั่นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง โดยปัจจัยด้านปริมาณการผลิตฯ ด้านการจ้างงาน และด้านต้นทุนประกอบการปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปัจจัยด้านผลประกอบการ ด้านคำสั่งซื้อฯ และด้านการลงทุนเพื่อประกอบการปรับตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 66 โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 34.80 บาท/ดอลลาร์ฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ อนึ่งเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนบางส่วนจากความไม่แน่นอนของโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยรอบถัดไปของเฟด ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ไปอยู่ที่ระดับ 2.25% ในช่วงกลางสัปดาห์ พร้อมกับระบุเพิ่มเติมว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ตามทิศทางค่าเงินหยวน และสัญญาณขายสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่ยังมีความไม่แน่นอน



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ค. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.3, ดัชนีภาคบริการในเดือน ก.ค. 66 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.7, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ก.ค. 66 เพิ่มขึ้น 187,000 ตำแหน่ง, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 0.5%MoM, คำสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือน มิ.ย. 66 พุ่งขึ้น 2.3%MoM
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.3
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ค. 66 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.6
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 2%MoM
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ค. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.3 จากระดับ 54.4 ในเดือน มิ.ย. 66, สถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการในเดือน ก.ค. 66 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.7 จากระดับ 53.9 ในเดือน มิ.ย. 66, กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ก.ค. 66 เพิ่มขึ้น 187,000 ตำแหน่ง, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือน พ.ค. 66, คำสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือน มิ.ย. 66 พุ่งขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน พ.ค. 66

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ก.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.3 เทียบกับ 49.0 ในเดือน มิ.ย. 66

สหภาพยุโรป: ฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ก.ค. 66 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.6 จากระดับ 49.9 ในเดือน มิ.ย. 66

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) เปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเดือน พ.ค. 66 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.2%

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ระดับ 82.82 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยตลาดน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน ขานรับผลการประชุมของคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรี (JMMC) ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร (หรือกลุ่มโอเปกพลัส) ว่ามีการบรรลุข้อตกลงในเดือน มิ.ย. 66 ทำให้กลุ่มโอเปกพลัสปรับลดกำลังการผลิตรวมลง 3.66 ล้านบาร์เรล/วันไปจนถึงสิ้นปี 67 นอกจากนี้ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากภาวะตลาดน้ำมันตึงตัวจากการที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประกาศขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 สิงหาคม 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน มิ.ย.